

รอบรู้ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 55 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงประมาณ 2566



ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

NEWS

ติดตาม
กดถูกใจ



ประชาสัมพันธ์สุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่หกชลบุรี

เพจศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น



วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ 7 นำโดยนางศิริพร จริยาจิรวัฒนา รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีนายแพทย์สุทัศน์ ไชยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 7 และ เขตสุขภาพที่ 9 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชาติ เมธธาธาธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะสมรรถนะให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรต่อการปฏิบัติงานของกรมอนามัยและศูนย์อนามัย รวมถึงขับเคลื่อน และกำกับติดตามประเมินผลตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ และได้ศึกษาดูงานตามประเด็นงานได้แก่ 1.พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย 2.การจัดการบริการPremiumclinic 3.การขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 4.การบริหารตรวจคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ และ 5. การบริหารจัดการงบประมาณการเบิกจ่ายฝึกอบรมและงานพัสดุอาคาร สถานที่โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 6 จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น



นายแพทย์ชาติ เมธธาธาธิป
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น



นายแพทย์สุทัศน์ ไชยศ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี



นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6



ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี กรมอนามัยส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี

ฉบับที่ 56 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566

ติดตาม



ประชาสัมพันธ์สุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่หกชลบุรี

กดถูกใจ



เพจศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ทรบอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา



วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางศิริพร จริยาจิววัฒนา รักษาการกรรมาธิการผู้อำนวยศูนย์อนามัยที่ 6 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีนายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน และทันตแพทย์กัญทิมา เหมพรหมราช รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นำเสนอผลการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะสมรรถนะให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอาชีพและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เสริมความร่วมมือและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรต่อการปฏิบัติการกิจกรรมอนามัยและศูนย์อนามัย รวมถึงขับเคลื่อน และกำกับติดตามประเมินผลตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ และได้ศึกษาดูงานตามประเด็นงานได้แก่ 1. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย 2. การจัดการบริการ Primary Clinic 3. การขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 4. การบริการตรวจคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ 5. การบริหารจัดการงบประมาณการเบิกจ่ายฝึกอบรมและงานพัสดุอาคาร สถานที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 6 จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมพุดกษัลสาร ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา



แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9



นางศิริพร จริยาจิววัฒนา รักษาการกรรมาธิการผู้อำนวยศูนย์อนามัยที่ 6

นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

